



# สรุปมติย่อการประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์...ครั้งที่ ๗/๒๕๔๘

วันจันทร์ที่ ๑๘ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๔๘

(รับรองรายงานการประชุม วันจันทร์ที่ ๒๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๘)

ลำดับ	หน่วยงานที่เสนอ	เรื่อง	มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
1	คณะกรรมการดำเนินการติดตามผลการปฏิบัติงานของคณบดี ผู้อำนวยการ สถาบัน / สำนัก	รายงานผลการติดตามการปฏิบัติงานของคณบดี จำนวน 4 รายคือ - คณบดีคณะประมง - คณบดีคณะสังคมศาสตร์ - คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ - คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์	ที่ประชุมรับทราบ และกรรมการได้ให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะว่า การดำเนินการติดตามผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารเป็นสิ่งที่ดี มีประโยชน์กับผู้บริหารที่จะนำมาปรับปรุงแก้ไข ในกรณีวิสัยทัศน์และภารกิจที่ไม่ครอบคลุม หรือปฏิบัติไม่ได้ มีสาเหตุจากอะไร มหาวิทยาลัยฯ ควรให้ความสนใจ และติดตามการแก้ไขต่อไป
2	คณะวิทยาศาสตร์	ขอแก้ไขชื่อหลักสูตรจาก - หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ (นานาชาติ) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2548 เป็น - หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ (นานาชาติ) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2548	ที่ประชุมรับทราบ
3	อธิการบดี	แต่งตั้งกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย จำนวน 14 ราย ประกอบด้วย 1.สัตวแพทย์หญิงเกศินี ไกรศรี 8.นายวีระศักดิ์ วงษ์สมบัติ 2.นายคุณวุฒิ ธรรมพรหมกุล 9.นายสมชาย สัญญลักษณ์ศิริ 3.นายบุญชู ต้นซึ้งวาล 10.นายสายัณห์ สตางค์มั่งคด 4.นายปองพล เตชะวิจิตร 11.นายสำรอง จัยโชค 5.นายฉันทพล เศรษฐโอฬาร 12.นายอัครชัย วินัยแพทย์ 6.นายมานิต อุดมคุณธรรม 13.นายอนันต์ กุสัทธิกุล 7.นายราชัย วัฒนเกษม 14.นายอำนาจ เนตยสุภา	อนุมัติ
4	มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสำนักพิพิธภัณฑสถานและวัฒนธรรมการเกษตร	ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบในนโยบายและภารกิจของสำนักพิพิธภัณฑสถานและวัฒนธรรมการเกษตร และให้แต่งตั้งกรรมการสรรหา ประกอบด้วย -นายชวน หลีกภัย กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นประธานฯ -รองศาสตราจารย์ ดร.อภิรักษ์ สุประเสริฐ กรรมการสภาฯ ประเภทคณาจารย์ประจำ เป็นกรรมการ -หัวหน้าสำนักงานอธิการบดี เป็นเลขานุการ

ลำดับ	หน่วยงานที่เสนอ	เรื่อง	มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
5	มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสำนักหอสมุด	ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบในนโยบายและภารกิจของสำนักหอสมุด และให้แต่งตั้งกรรมการสรรหา ประกอบด้วย - นายเอ็นนู ซื่อสุวรรณ กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นประธานฯ - รองศาสตราจารย์มนตรี คำชู กรรมการสภาฯ ประเภทคณาจารย์ประจำ เป็นกรรมการ - หัวหน้าสำนักงานอธิการบดี เป็นเลขานุการ
6	คณะบริหารธุรกิจ	ขออนุมัติปรับโครงสร้างคณะบริหารธุรกิจ โดยขอแบ่งส่วนงานภายในสำนักงานเลขานุการคณะ ออกเป็น 5 งานประกอบด้วยงานบริหารและธุรการ งานนโยบายและแผน งานการเงินและบัญชี งานพัสดุ งานบริการการศึกษา ขออนุมัติโครงการเปิดสอนปริญญาโทสำหรับผู้บริหารการเงิน (ภาคพิเศษ) คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยจะเริ่มรับนิสิตตั้งแต่ภาคต้น ปีการศึกษา 2548 จำนวน 120 คน/รุ่น	อนุมัติ
7	คณะวิศวกรรมศาสตร์	1. ขออนุมัติโครงการเปิดสอนปริญญาตรี ภาคพิเศษ 2 หลักสูตร โดยจะเริ่มรับนิสิตตั้งแต่ภาคต้น ปีการศึกษา 2548 จำนวน 25 คน/ปี ดังนี้ 1.1 หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการบิน 1.2 หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการบิน 2. ขออนุมัติโครงการเปิดสอนหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร-มหาบัณฑิต ภาคพิเศษ สาขาวิศวกรรมการบินและอวกาศ ระหว่างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และกองทัพอากาศ คณะวิศวกรรมศาสตร์ โดยจะเริ่มรับนิสิตตั้งแต่ภาคต้น ปีการศึกษา 2548 จำนวน 30 คน/ปี 3. ขออนุมัติโครงการเปิดสอนหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร-มหาบัณฑิต สาขาการจัดการวิศวกรรม (นานาชาติ) ภาคพิเศษ คณะวิศวกรรมศาสตร์ โดยขออนุมัติใช้หลักสูตรย้อนหลังกับนิสิตที่เข้าศึกษาในปีการศึกษา 2547	1. อนุมัติ โดยมีข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการวิเคราะห์โครงการเปิดสอนหลักสูตร ใด ๆ กองแผนงานควรวิเคราะห์การเปิดสอนหลักสูตรในภาพรวมของทั้งหน่วยงานด้วย 2. อนุมัติ โดยกรรมการมีข้อสังเกตเกี่ยวกับการขออนุมัติโครงการเปิดสอนหลักสูตรพร้อมกัน 3 หลักสูตรของภาควิชาวิศวกรรมการบินและอวกาศ ซึ่งมีจำนวนคณาจารย์ค่อนข้างน้อยนั้น กรณีดังกล่าวทางภาควิชา สามารถดำเนินการได้ เนื่องจากโครงการเปิดสอนหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิตเป็นโครงการความร่วมมือกับโรงเรียนนายเรืออากาศ ซึ่งมีคณาจารย์จากโรงเรียนนายเรืออากาศร่วมดำเนินการด้วย 3. อนุมัติ
8	คณะอุตสาหกรรมเกษตร	ขออนุมัติหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรม-อาหาร แผน ก แบบ ก 2 หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2548 โดยมีกำหนดการเปิดสอนในปีการศึกษา 2548	อนุมัติให้เปิดหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร แผน ก แบบ ก 2 หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2548 โดยให้ภาควิชาฯ ดำเนินการเพิ่มจำนวนอาจารย์ให้ครบตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548 แล้วรายงานให้สภามหาวิทยาลัยฯ ทราบ
9	คณะประมง	ขออนุมัติปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาผลิตภัณฑ์ประมง แผน ก แบบ ก 2 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2548 โดยจะเริ่มใช้กับนิสิตที่เข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2548	อนุมัติ

ลำดับ	หน่วยงานที่เสนอ	เรื่อง	มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
10	คณะศึกษาศาสตร์	ขออนุมัติปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2548 โดยจะขอใช้ย้อนหลังกับนิสิตที่เข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2547	อนุมัติ
11	คณะวิทยาศาสตร์	ขออนุมัติปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 2 หลักสูตร โดยจะเริ่มใช้กับนิสิตรุ่นปีการศึกษา 2548 คือ 1. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2548 2. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2548	
12	หัวหน้าสำนักงานอธิการบดี	ความคืบหน้าร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. .... ซึ่งกรมการศึกษานโยบายผู้แทนราษฎร ได้ประชุมครั้งที่ 2 วันที่ 18 พฤษภาคม 2548 มีมติให้แต่งตั้งอนุกรรมการ เพื่อพิจารณาประเด็นที่สมาชิกวุฒิสภา ปรับปรุงแก้ไขร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. .... เพื่อกรมการศึกษานโยบายจะนำมาเป็นแนวทางในการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติของมหาวิทยาลัยอื่น ๆ รวมทั้งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ด้วย ซึ่งมีทั้งหมด 14 ประเด็นคือ 1. นิยามศัพท์คำว่า “สภาพนักงาน” วุฒิสภาขอแก้ไขเป็น “สภาผู้ปฏิบัติงาน” 2. สถานภาพของมหาวิทยาลัย วุฒิสภาขอเพิ่มว่ายังเป็น “มหาวิทยาลัยของรัฐ” 3. การดำเนินงานของมหาวิทยาลัย วุฒิสภาขอกำหนดกรอบว่า ต้องสอดคล้องกับกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ 4. ค่าธรรมเนียมและค่าบำรุง วุฒิสภาขอเพิ่มต้องไม่เกินกรอบเงินอุดหนุน และให้นิสิตได้มีส่วนร่วมในการกำหนด 5. กรรมการสภาผู้ทรงคุณวุฒิ วุฒิสภาขอเพิ่มให้มีองค์กรภายนอก เป็นผู้สรรหา 6. นายกสภาฯ วุฒิสภาขอกำหนดกรอบการสรรหาและดำรงตำแหน่งได้แห่งเดียว 7. คณะกรรมการส่งเสริมฯ วุฒิสภาขอกำหนดองค์ประกอบ 8. สภาพนักงาน วุฒิสภาเพิ่มอำนาจให้กำกับการบริหารงานบุคคลและสวัสดิการ 9. การปรับเปลี่ยนสถานภาพ วุฒิสภาแก้ไขให้ทุกคนต้องผ่านการคัดเลือกหรือประเมิน 10. อำนาจรัฐมนตรี วุฒิสภาเพิ่มอำนาจให้รัฐมนตรีมีอำนาจ สั่งให้มหาวิทยาลัยชี้แจงทำรายงาน หรือยับยั้งการกระทำของมหาวิทยาลัย 11. การตรวจเงิน วุฒิสภาแก้ไขให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน 12. วาระอธิการบดี วุฒิสภาแก้ไขให้นับวาระการดำรงตำแหน่งต่อเนื่องจากกฎหมายเดิม 13. การกำหนดดวงเงินผู้ วุฒิสภาให้กำหนดดวงเงินไว้ในกฎกระทรวง 14. นิสิตขาดแคลนทุนทรัพย์ วุฒิสภากำหนดห้ามมิให้มหาวิทยาลัยปฏิเสธ	ที่ประชุมรับทราบ
13	สำนักงานกฎหมาย	รายงานผลการดำเนินการทางวินัยข้าราชการ (นางประภาพรณ ประยูรหงษ์)	

ที่มาข้อมูล : กองกลาง ณ วันที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2548 (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ <http://emeeting.ku.ac.th> โดย Login ผ่าน Password นนทรี)